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รายงานการประชุมสภาเทศบาล ต าบลดงแดง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  /2562 

เมื่อ วันจันทร์ ที่  5  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕62  เวลา  09.3๐ น. 
 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
       ล าดับที่   ชื่อ - สกุล    ต าแหน่ง 
  1.  นายบุญสวย       พันธุ์สาง           ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  2.  นางสุรัตน์          สีตา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  3.  นายชูศิลป์ ทองมา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  4.  นายแสง   นอใส   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  5.  นายไพฑูรย์  ตันโห   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  6.  นางประไพ     เปรมปราโมทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  7.  นายสุขวัฒน์  พิบูลย์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  8.  นายค าพันธ์ วงศ์อามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  9.  นายอ่อนจันทร์  กันหาจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  10.  นางสีกา   อาจเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  11.  นายอรรคชัย มูลมณี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
  12.  นายรัชพล ไกยสินธุ์   เลขานุการสภาฯ/ปลัดเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม                                           
  1.  นายวิชัย  สีหานาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง(เสียชีวิต) 
   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       ล าดับที่   ชื่อ - สกุล   ต าแหน่ง 
  1.  นายอ า  นรชาญ   รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  2.  นายทองค า มูลมณี   รองนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  3.  นายประฉัตร ทีหัวโทน          เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลดงแดง 
  4.  นางเนาวรัตน์ เหลืองเจริญ  หัวหน้าส านักปลัด 
  5.  นางบุผา  ดีสม   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  6.  นายก าพล เศษลือ   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  7.  นางศรินทร์ญา  สมเพชร  เจ้าพนักงานธุรการ 
  8.  นางนาฏลัดดา วงค์อินตา  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  9.  นางสาวณัฏฐนิช  แก้ววงศา  หัวหน้าฝ่ายธุรการฯ 
  10.  นางสาวลภัสรดา  พรมษา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น. 

 นายรัชพล  ไกยสินธุ์  ปลัดเทศบาล  : ได้เชิญ นายบุญสวย พันธ์สาง  ประธานสภาเทศบาลต าบล
ดงแดง ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภาฯ : ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ  

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  เม่ือ วันจันทร์        
  ที่  29  เมษายน   พ.ศ. ๒๕62     

มติที่ประชุม  :   - รับรอง – 

ระเบียบวาระท่ี ๓   กระทู้ถาม 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการสภาเทศบาลต าบลดงแดงพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ :  ได้ขอเชิญผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุมในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม ่

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้น าเรียนต่อที่ประชุมในระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอใหม่ 

  กองช่าง 
  5.1  ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

  ด้วยกองช่างเทศบาลต าบลดงแดง มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโครงการตามเทศ
 บัญญัติงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  ข้อความเดิม 

   โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดงแดง หมู่ที่  ๑๓  เพ่ือ
 จ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงแดงหมู่ที่ 
 13 ขนาด ๐.๔๐ × ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๘๕ เมตร บ่อพักน้ า ๙ บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการบ้าน นายศักดิ์ชัย   
 ไชยปัญหา จุดสิ้นสุดบ้าน นายนิติพัฒน์   รักกิจ จ านวนงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

   เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา50(2) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
 พ.ศ.2561-2564 หน้า85 รายการที่ 35 
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  เปลี่ยนเป็น 
   โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดงแดง หมู่ที่  ๑๓  
 ปริมาณงานท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๔๐ × ๑.๐๐ เมตร จ านวน ๖๕ เมตร บ่อพักระบาย
 น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  ๕  บ่อ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน  ๑  ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ
 บ้าน นายศักดิ์ชัย   ไชยปัญหา จุดสิ้นสุดบ้าน นายนิติพัฒน์   รักกิจ จ านวนงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน  ท๒ – ๐๓ 
ประธานสภาฯ  :  ได้ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  

นายไพฑูรย์  ตันโห  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : สอบถามเกี่ยวกับแบบแปลนและค าชี้แจงโครงการที่ขอเปลี่ยน
 ใหม่ เนื่องจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดตามค าชี้แจงของโครงการนั้นห่างกันมาก แต่ระยะทางที่จะด าเนินการ
 เพียง 65 เมตร และแบบแปลนที่เขียนจุดที่จะด าเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้อง 

ประธานสภาฯ  :  ไดเ้ชิญผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้ตอบข้อซักถาม ด้วยเส้นทางที่จะด าเนินการนั้นบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น 4 ปี  พ.ศ.2561-2564  โดยจุดเริ่มต้นโครงการ บ้าน นายศักดิ์ชัย   ไชยปัญหา จุดสิ้นสุดบ้าน 
 นายนิติพัฒน์   รักกิจ  บริเวณจุดที่จะด าเนินการในถนนสายนี้ แต่ด้วยระยะทางที่จะด าเนินการก่อสร้างใน
 ครั้งนี้อาจจะไม่ถึงบ้านนายนิติพัฒน์  รักกิจ เพราะระยะทางที่จะด าเนินการเพียง 65 เมตร เท่านั้น ดังนั้นใน
 ส่วนของจุดสิ้นสุดโครงการจะให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างไปส ารวจใหม่เพ่ือหาจุดสิ้นสุดโครงการ ในส่วนของ
 แบบแปลนที่เขียน บริเวณจุดด าเนินการผิดนั้น ก็จะมอบเจ้าหน้าที่กองช่างส ารวจใหม่และด าเนินการแก้ไขให้
 ถูกต้องพร้อมกันกับค าชี้แจงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ  :  ได้ขอให้ทางเจ้าหน้าที่กองช่างแก้ไขค าชี้แจงโครงการและแบบแปลนให้ถูกต้อง และจะขอมติที่
 ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวาระนี้ใน คราวประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม  :    - รับทราบ – 

  5.2 ตั้งรายการใหม่ 
  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า (ซัมเมิอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน  ๑ชุด  
 ราคา  ๑๘,๕๐๐ บาท  

ประธานสภาฯ  :  ได้ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่  

นายค าพันธ์  วงศ์อามาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : ได้สอบถามในส่วนของเครื่องสูบน้ า(ซับเมอร์ส)ที่จะขอ
ต้ัง รายการใหม่ที่จะซื้อนั้นใช้ในงานกิจการของงานประปาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลหรือไม่หรือเป็น
 ของหมู่บ้านรับผิดชอบอยู่ 

ประธานสภาฯ :    ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดเหตุผลและความจ าเป็นที่จะซื้อ     
 เครื่องสูบน้ า(ซับเมอร์ส)และตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
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นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประปาที่ตั้งอยู่ ณ วัดศิริมงคล 
 เป็นประปาขนาดใหญ่ชาวบ้าน หมู่ที่ 1,14 และหมู่ที่ 13 บางส่วนจะใช้น้ าจากบ่อประปาบ่อนี้  เดิมทีเป็น
 ของหมู่บ้าน แต่ด้วยหมู่บ้านไม่สามารถบริหารจัดการได้จึงขอให้เทศบาลเข้ามาดูแล จึงถือว่าประปาบ่อนี้อยู่
 ในความรับผิดชอบของทางเทศบาล ซึ่งเกิดปัญหาน้ าไม่พอใช้มาเป็นเวลานานแล้วและเคยเอาเข้าที่ประชุม
 สภาเทศบาลฯหลายครั้งเก่ียวกับความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 1,14และ 13 ที่ไม่มีน้ าใช้ และน้ า
 ใช้ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องท าการซื้อเครื่องสูบน้ า(ซับเมอร์ส)ใหม่ขนาด 1 แรง เพ่ือเพ่ิมปริมาณการสูบน้ า 
 ให้ปริมาณน้ าเพียงพอต่อความต้องการของพ่ีน้องประชาชน 

ประธานสภาฯ :    สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการตั้งซื้อเครื่องสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า (ซับเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ 
 จ้านวน  ๑ชุด  ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดการตั้งซื้อเครื่องสูบน้้าแบบจุ่ม 
 ใต้น้้า (ซับเมอรส์) พร้อมอุปกรณ์  จ้านวน  ๑ชุด  ประกอบด้วย 
  1.เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มน้ า(ซับเมอร์ส)  ขนาด 1 แรง จ านวน 1 เครื่อง 
  2.กล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ   จ านวน  1 กล่อง 
  3.สายไฟฟ้า      ยาว  50 เมตร 
  4.เชือก       ยาว 50 เมตร 

ประธานสภาฯ  :  ได้ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม
 เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ข้อ 5.2 ตั้งรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 
 เครื่องสูบน้้าแบบจุ่มใต้น้้า (ซับเมอร์ส) พร้อมอุปกรณ์ จ้านวน  ๑ชุด   ราคา  ๑๘,๕๐๐ บาท  

มติที่ประชุม  :    - เห็นชอบ – 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  

ประธานสภาฯ :    ในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆขอมอบให้ นางสุรัตน์  สีตา รองประธานสภาเทศบาลฯ ด าเนินการ 

รองประธานสภาฯ :    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอในวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 

นายชูศิลป์   ทองมา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 : ขอให้ผู้บริหารช่วยจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมป้ายสนามกีฬา
 เทศบาลต าบลดงแดงด้วยเพราะมีตัวหนังสือบางตัวหายไป และขอให้ท าการซ่อมแซมถนนตรงบริเวณหน้า
 บ้านนายประสิทธิ์  ปิตะบูรณ์ ตรงท่อระบายน้ าทางเชื่อต่อกับถนนสายหลัก เป็นหลุมขนาดใหญ่ เกรงจะ
 ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรไปมา 

นายอรรคชัย  มูลมณี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 : น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือขอให้ผู้บริหารช่วยหาทางแก้ไขปัญหา 

  1.เรื่องถนนจากบ้านเขวา-บ้านกอกอยากให้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ เพราะ
 งบประมาณท่ีได้มาอยากจะให้ใช้อย่างคุ้มค่าและงานแต่ละตัวออกมาอยากให้มีคุณภาพมากท่ีสุด 

  2.ถนนสายบ้านเหล่าจั่น-บ้านผือฮี เริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อมากแล้วก็อยากให้ทางผู้บริหารช่วย
 ด าเนินการท าการซ่อมแซมด้วย โดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าวัดบ้านเหล่าจั่น 



๕ 

 

ประธานสภาฯ    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงขอเชิญผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม 

นายอ า  นรชาญ รองนายกเทศมนตรีฯ :ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ  

  1.เรื่องซ่อมแซมป้ายสนามกีฬาบ้านดงแดงเดี่ยวจะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องท าบันทึกเสนอขอ
 อนุมัติซ่อม 

  2.เรื่องถนนบริเวณหน้าบ้านนายประสิทธิ์  ปิตะบูรย์ จะให้ช่างออกไปส ารวจและหาวิธีแก้ไข  

  3.เรื่องถนนจากบ้านเขวา- บ้านกอกทางผู้บริหารได้ด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาให้
 มาด าเนินการซ่อมแซมให้แล้วและก็มีการมาซ่อมแซมบ้างแล้ว แต่ยังได้ได้ตามที่ต้องการ ตอนนี้ได้ส่งหนังสือ
 แจ้งให้มาซ่อมครั้งที่ 3 แล้ว แต่ถ้ายังไม่มาซ่อมอีกก็คงไม่ให้เบิกเงินค่าประกันสัญญาเพราะตอนนี้ยังอยู่ใน
 ห้วงประกันสัญญา   

มติที่ประชุม  :    - รับทราบ – 

ประธานสภาฯ    ได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้กล่าวปิดประชุม 

       เลิกประชุมเวลา 11.00 น.  

   

(ลงชื่อ)                              ผู้จดบันทึกการประชุม      (ลงชื่อ)                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

          (นางศรินทร์ญา   สมเพชร)                                      (นายรัชพล  ไกยสินธุ์) 
       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                          ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาลต าบลดงแดง 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลดงแดง  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลดงแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว 
 

 (ลงชื่อ)             (ลงชื่อ)     
                      (นายค าพันธ์  วงค์อามตย์)                            (นางสีกา   อาจเจริญ)   

        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                          สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                  
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     

(ลงชื่อ)           
                           (นายแสง   นอใส)                  (นายบุญสวย  พันธ์สาง) 

       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลดงแดง                          ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                 
                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                         ผู้รับรองรายงานการประชุม          
                        
 



๖ 

 

     ที่ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุง    
 

 
       (นายบุญสวย  พันธ์สาง) 
         ประธานสภาเทศบาลต าบลดงแดง                      


